

## **Yên Bái: Hơn 162.000 người cài đặt ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số**

02:23 23/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**VssID - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) số đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong việc đem lại nhiều tiện ích cho người dùng. Nhằm giúp người tham gia BHXH hiểu rõ những lợi ích thiết thực của VssID, BHXH tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực đưa ứng dụng đến với từng người dân.**



*BHXH huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID.*

VssID - BHXH số là bước tiến mới của ngành BHXH trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân. Hiện tại, trên ứng dụng VssID đã tích hợp 7 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người tham gia giao dịch với cơ quan BHXH như: cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bị mất, hoặc hỏng; chuyển hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, chuyển nơi nhận lương từ địa bàn này sang địa bàn khác; thay đổi hình thức lĩnh lương hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH; cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin; cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin; đăng ký tài khoản điện tử cho con; ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp. Người dùng cũng có thể theo dõi được

lịch sử khám chữa bệnh, quá trình đóng BHXH, BHYT.

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc thì biết thêm được các chế độ chính sách mà mình đã được hưởng như chế độ thai sản, chế độ ốm đau... Đối với người hưởng lương hưu thì có thể theo dõi được quá trình thụ hưởng

Năm 2023, BHXH tỉnh Yên Bái được BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu cài đặt VssID cho trên 38.000 người tham gia BHXH, BHYT. Trước những khó khăn của tỉnh miền núi Yên Bái hiện có trên 30 dân tộc cùng sinh sống (dân tộc thiểu số chiếm gần 60%), có 09 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh thì có đến 02 huyện (Trạm Tấu và Mù Cang Chải) là huyện vùng sâu, vùng xa, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; trình độ dân trí không đồng đều; cơ sở hạ tầng về mạng Internet còn yếu kém, có nơi chưa được phủ sóng... Do đó gặp không ít khó khăn trong công tác triển khai, hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VssID và khó có thể hoàn thành chỉ tiêu cài đặt VssID giao trong năm 2023.

Tuy nhiên, xác định được nhiệm vụ trọng tâm và tầm quan trọng lợi ích của việc chuyển đổi số, ứng dụng VssID trong lĩnh vực ngành BHXH Việt Nam triển khai, để giúp người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nắm được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN của bản thân. Ngay từ đầu năm sau khi nhận được các văn bản giao chỉ tiêu cài đặt của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu đến các phòng chuyên môn và BHXH các huyện, thị xã để tổ chức thực hiện, tăng cường tuyên truyền ứng dụng VssID đến nhân dân và người tham gia BHXH, BHYT.

Cùng với đó, BHXH tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông như: Báo Yên Bái, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài phát thanh cơ sở thực hiện trên 310 chuyên mục, tin, bài, trên 4.730 lượt phát thanh trên loa cơ sở phát đến các xã phường, thị trấn để người dân được biết lợi ích của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trong việc tra cứu quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh BHYT, lợi ích của việc khi đi KCB không phải dung thẻ BHYT giấy...

Phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, UBND các xã, phường, thị trấn, tổ chức dịch vụ thu... tổ chức trên 320 hội nghị truyền tuyên chính sách BHXH, BHYT; trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền, hướng dẫn và cài đặt ứng dụng VssID cho các nhóm người tham gia trên địa bàn.

Tính đến 21/11/2023 BHXH tỉnh đã cài đặt cho trên 162.000 người tham gia, đạt 98,9% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Sau khi được cài đặt, hướng dẫn sử dụng các tính năng ứng dụng VssID, đại đa số người đã cài đặt ứng dụng đều sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy và họ đã tự chủ động tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh BHYT và

tra cứu quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trên ứng dụng, ...Đồng thời cài đặt ứng dụng VssID còn giúp người sử dụng theo dõi được quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ chính sách BHXH, BHYT. Tra cứu các thông tin như mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; ứng dụng VssID còn giúp cho người dùng có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động của người sử dụng lao động.

Điều này sẽ góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Ứng dụng VssID còn là một kênh truyền thông trực tiếp đến người sử dụng; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, BHXH tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu hết năm 2023 cài đặt cho trên 163.000 người, góp phần cùng toàn ngành BHXH Việt Nam hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu cài đặt VssID trong năm 2023.

**Nam Nguyễn**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/yen-bai-hon-162000-nguoi-cai-dat-ung-dung-vssid-bao-hiem-xa-hoi-so>